

V/v ứng phó với nắng nóng, hạn hán,
thiếu nước kéo dài trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Trong thời gian vừa qua, tình hình nắng nóng, khô hạn vẫn đang tiếp diễn với nhiều đợt nắng nóng gay gắt và kéo dài. Lượng mưa trong các tháng 7,8 và đầu tháng 9 đến nay vẫn thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ làm cho mực nước ở các sông suối, kênh rạch bị khô cạn, mực nước ngầm bị sụt giảm, nhất là khu vực nông thôn. Mặt khác, các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã ngừng cấp nước tưới để phục vụ thu hoạch vụ Hè Thu (công trình Nam Thạch Hãn từ ngày 16/8/2020; hồ Ái Tử từ ngày 31/8/2020; hồ Hà Thượng từ ngày 20/8/2020; hồ Kinh Môn từ ngày 25/8/2020; hồ La Ngà từ ngày 08/8/2020; hồ Bảo Đài từ ngày 17/8/2020...) làm cho mực nước ngầm tại các vùng chịu ảnh hưởng của các công trình thủy lợi bị hạ thấp, ao hồ, kênh rạch trong khu vực dân cư bị khô cạn, gây nên tình trạng thiếu nước, khô hạn, làm ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, làm mất cân bằng hệ sinh thái, ô nhiễm môi trường nước, đặc biệt là vùng nông thôn. Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Công ty Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:

- Về ứng phó với nắng nóng, khô hạn kéo dài: Công ty Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát và có phương án điều tiết nước kịp thời từ các công trình thủy lợi để cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất và chăn nuôi ở vùng hạ du; kết hợp giữ mực nước trong kênh để gia tăng mực nước ngầm, xả nước xuống các ao hồ, sông suối để góp phần cải thiện, hạn chế ô nhiễm môi sinh, môi trường (văn bản số 1659/SNN-TL ngày 07/9/2020). Hiện nay, theo nhu cầu sử dụng, các công trình: Nam Thạch Hãn, Bảo Đài, La Ngà đang vận hành xả nước về hạ du, mặc dù theo quy trình vận hành đây là thời gian tích nước để phục vụ sản xuất năm sau.

- Về cấp nước cho nhà máy nước Tân Lương: Từ ngày 03/7 đến nay Công ty Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh đang tiếp tục thực hiện điều tiết nguồn nước từ hồ chứa nước Ái Tử xả nước xuống sông Vĩnh Phước để tạo nguồn bơm cho nhà máy nước Tân Lương, cấp nước cho thành phố Đông Hà với tổng khối lượng khoảng 1,43 triệu m³. Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ được giao từ ngày 03/8 đến nay Xí nghiệp thủy nông Gio Cam Hà thuộc Công ty Quản lý, khai thác công trình thủy lợi đang tiếp tục thực hiện việc bơm tách nguồn nước thải của khu công nghiệp Nam Đông Hà và Bệnh viện Đa khoa tỉnh để đảm bảo không cho đổ vào nguồn nước sông Vĩnh Phước hiện tại làm gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, tình hình nắng nóng có khả năng tiếp tục trong thời gian tới. Mặt khác, hiện tại lượng nước ở các hồ chứa thủy lợi đã bị khô cạn, nếu nắng nóng vẫn tiếp tục kéo dài sẽ không đủ lượng nước điều tiết về hạ du. Do đó, nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng, nhất là thiếu nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến môi sinh, môi trường cho khu vực nông thôn và thành phố Đông Hà là rất lớn. Để ứng phó kịp thời, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng phương án cấp nước từ các hệ thống công trình thủy lợi cụ thể cho từng vùng, từng công trình thủy lợi, ưu tiên cấp nước kịp thời cho vùng thiếu nước nghiêm trọng.

+ Chỉ đạo Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi xây dựng chủ động xây dựng phương án và nguồn kinh phí thực hiện việc khai thác lượng nước chết của các hồ chứa (nếu nguồn nước cạn, không tự chảy) để kịp thời cấp bổ sung về hạ du.

+ Tiếp tục thực hiện xả nước từ hồ Ái Tử xuống sông Vĩnh Phước để tạo nguồn bơm tưới cho nhà máy nước Tân Lương, cấp nước cho thành phố Đông Hà. Nếu hồ Ái Tử cạn kiệt nguồn nước thì xây dựng phương án khai thác dung tích chết để kịp thời cấp nước tạo nguồn cho nhà máy nước Tân Lương thành phố Đông Hà (hiện tại còn 200.000m³ trên mực nước chết); tiếp tục duy trì bơm tách nguồn nước xả thải để hạn chế ô nhiễm nguồn nước sông Vĩnh Phước đến khi có nguồn chảy ổn định tràn qua đập ngăn mặn Vĩnh Phước.

- Sở Tài nguyên và Môi trường:

+ Kiểm tra, hướng dẫn người dân sử dụng các biện pháp bảo vệ môi trường nhằm hạn chế ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt.

+ Kiểm tra, có biện pháp khống chế, xử lý kịp thời vùng bị ô nhiễm môi trường sinh thái (nếu có) do khô hạn, thiếu nước gây ra, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

- UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi kiểm tra, rà soát các khu vực bị thiếu nước, khô hạn và có nguy cơ bị ô nhiễm môi trường để có kế hoạch lấy nước từ các hệ thống công trình thủy lợi cung cấp kịp thời.

- Tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước hợp lý, kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả, tránh gây ảnh hưởng đến sản xuất, nhất là chăn nuôi và ô nhiễm môi trường nước.

Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chi cục Thủy lợi;
- Cty TNHH MTV QLKTCTTL;
- TT NSH và VSMT NT;
- Lưu: VT, TL.

GIÁM ĐỐC

Hồ Xuân Hòa